

Một giám mục tị Địch xin tị chích

Tác Giả: Saigon Echo s&#u t&#m
Chúa Nhật, 25 Tháng 4 Năm 2010 01:45

Giáo mục Walter Mixa bác cáo buộc đánh đập trẻ em



Giám mục giáo phận Augsburg ở miền nam nước Đức đã đệ đơn xin tị chích sau khi bác cáo là đã đánh đập trẻ em, các nguỵ tin tức các viên chức và truy cập thông cho biết.

Giám mục Walter Mixa được ghi nhận là đã nói với Giáo Hoàng Benedict trong bức thư xin tị chích rằng giáo phận Augsburg có n "mặt số khi đi u mị".

Lúc đi u giám mục Walter Mixa bác tin nói rằng ông đánh đập trẻ em và sau đó lại nói rằng có thể ông đã đánh nhừ nhừ răn đe chúng và rồi đã lên tiếng xin lỗi.

Trong những tháng gần đây, một chuỗi các vụ cáo buộc về lạm dụng thân xác tại Âu châu đã làm rung chuyển Giáo Hội Thiên Chúa Giáo La Mã.

Giám mục Mixa đã bác cáo buộc là đã đánh đập các trẻ em trong một nhà trẻ thuộc Giáo hội Thiên chúa giáo La Mã trong hai thập niên 1970 và 1980, tuy nhiên ông không có bác cáo buộc về tội lạm dụng tình dục.

Nhiều vụ cáo buộc được nêu lên dõ gần đây là các vụ lạm dụng có liên quan đến các linh mục Thiên chúa giáo tị Địch.

'Đau lòng'

Một nhân viên đi u tra địch biết cũng đã bác cáo buộc là có tình trạng mại dâm về tài chính tại nhà trẻ dõ quy định cai quản của giám mục Mixa.

Một giám mục tị nạn xin tước chức

Tác Giả: Saigon Echo số u t m

Chúa Nhật, 25 Tháng 4 Năm 2010 01:45

"Tôi xin dßc hßng sß khoan hßng cßa tßt cß nhßng ngßi mà tôi đã đßi xß không công bßng và cßa nhßng ngßi mà tôi đã làm cho hß đau lòng," giám mục Mixa đã vißt nhß trên cho Giáo Hoàng Benedict XVI hôm thß Tß, theo nhßt báo Augsburg Allgemeine.

Giám mục Mixa nói rßng "hoàn toàn ý thßc" vß "sß yßu kém cßa chính bßn thân ông".

Giám mục Mixa cũng đã xin lßi hßi trßc đây trong tußn này và nói rßng "xin lßi vì đã làm cho nhißu ngßi bußn phißn". Tuy nhiên ông không nói thêm chi tißt.

Hißn giß cũng không rõ là lißu Giáo Hoàng Benedict XVI có chßp nhßn đßn tß chßc cßa giám mục Mixa hay không.

Hôm thß Tß, Giáo Hoàng đã hßa "sß có hành đßng" đßi vßi các vß lßm dßng thân xác trß em cßa các linh mục, và lßi hßa này đßc coi là mßt phát bißu trßc tißp nhßt cho tßi nay đßi vßi các vß cáo bußc.